
     

สภาวิชาการ มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช ครั้งที่ ครั้งที ่8/2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ครั้งที่ 8/2566 
วันศุกร์ที ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุม TWP-602 ชั้น 6 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
......................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ 
 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง ความก้าวหน้าการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่อง การรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
                        บัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
วาระท่ี 1.2.3 เรื่อง รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) 
                         ประจ าปีการศึกษา 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2566 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
 และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 วาระท่ี 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

                วาระท่ี 4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

                วาระท่ี 4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

 วาระท่ี 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 วาระท่ี 4.6 เรื่อง ขอปรับแผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
 และจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร 

วาระท่ี 4.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
                      เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร พ.ศ. .... 
วาระท่ี 4.8 เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา  
                      หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง  
                      ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) 
วาระท่ี 4.9 เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา 
                      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
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    วาระท่ี 4.10 เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา  
                            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล  
                            ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 

วาระท่ี 4.11 เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา  
                        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 6) 
วาระท่ี 4.12 เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา  
                        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
                        ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) 
วาระท่ี 4.13 เรื่อง ขอปรับเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาชีพครูบังคับ ให้มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐาน 
                        ของคุรุสภา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)  
                        (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
วาระท่ี 4.14 เรื่อง การพิจารณาการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  

                            (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
    วาระท่ี 4.15 เรื่อง การพิจารณาการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 
                            (เอกสารแจกในที่ประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ 
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                                 ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ครั้งที่ 8/2566 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุม TWP-602 ชั้น 6 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
      

เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ครั้งที่ 8/2566 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุม TWP-602 ชั้น 6 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
      

เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

รายช่ือผู้ขอรับการแต่งตั้งท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ผู้ขอรับการแต่งตั้งท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 13 ราย 
อยู่ในระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   จ านวน  11  ราย 
อยู่ในระหว่างทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      จ านวน    -   ราย 
เสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2566     จ านวน   2   ราย 
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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ครั้งที่ 8/2566 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุม TWP-602 ชั้น 6 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
      

ระเบียบวาระท่ี 2 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2566 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันศุกร์ที่  
7 กรกฎาคม 2566 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารแนบ 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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สภาวิชาการ มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช ครั้งที่ 7/2566 วนัที่ 7 กรกฎาคม 2566 
 

 

    รายงานการประชุม   
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 ครั้งที่ 7/2566 
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุม TWP-602 ชั้น 6 ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
และการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet 

            

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม  
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช             ประธานกรรมการ 
    รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ 
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                                                          กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์ 
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ                                                กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ 

      4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์                                                              กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานพยาบาล 
5. นางวราภรณ์ สีหนาท      กรรมการและเลขานุการ 

          รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

      6. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ผูช้่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

      7. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์               ผู้ช่วยเลขานุการ         
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบประชุมทางไกล 
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล      กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ ตันตราชีวธร แทน)       
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร    กรรมการ 
    (อาจารย์นิสากร นครเก่า แทน) 
3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง     กรรมการ 

รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์ 
      4. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย              กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตตา สว่างทุกข์ แทน) 
      5. รองศาสตราจารย์เพชร รอดอารีย์    กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานแพทย์  
      6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายงานสังคมศาสตร์ 
      7. รองศาสตราจารย์มณีรัตน์ องค์วรรณดี    กรรมการ 

    ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
      8. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภัทรา คูระทอง                       กรรมการ 
          ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานแพทย์ 
      9. รองศาสตราจารย์เรณู พุกบุญมี    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายงานพยาบาล 

(1) 
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10. รองศาสตราจารย์ทวีวงศ์ ศรีบุรี       กรรมการ 
            ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
      11. รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล      กรรมการ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานสังคมศาสตร์ 

รายนามผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
      1. นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์                        หวัหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
      2. นางสาวสชุาวดี หยุยไธสง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี 
      3. นางสาวปาลิดา นันภวิงค์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี 

4. นางสาวปารวี รัตนคาม นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี 
5. นางสาววราภรณ์ จันทร์ขจร  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี 

รายนามผู้ที่เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบประชุมทางไกล 
      1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แสน กีรตินวนันท์            รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร 

เริ่มประชุม   เวลา 10.00 น. 

                ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับกรรมการที่ร่วมประชุมด้วยระบบประชุม
ทางไกล และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

  - ไม่มี - 

วาระท่ี 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ 

           - ไม่มี - 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

    ผู้ขอรับการแต่งตั้งที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 13 ราย 
   - อยู่ในระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน   10  ราย 
   - อยู่ในระหว่างทาบทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จ านวน     -   ราย 

                        - เสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2566  จ านวน     3  ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 

สรุปเรื่อง  ฝ่ายเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 
มิถุนายน 2566 ซึ่งได้ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2566 โดยไม่มีการแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

                วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ 
         ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการด าเนินงาน ตามมติสภาวิชาการ ดังนี้ 

การประชุม 
ครั้งที่ 

เรื่อง มติสภาวิชาการ ผลการด าเนินการ 

6/2566 
2 มิถุนายน 

2566 

1. ขอความเห็นชอบเสนอขอเปิดรายวิชาใน
กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความ
สนใจของผู้เรียน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

2. ขอความเห็นชอบขอเปิดรายวิชาเลือกใหม่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

เห็นชอบ มอบคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

3. ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

4. ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญา
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปี
การศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 2) 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
ปริญญาต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

5. ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญา
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2565) 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
ปริญญาต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

6. ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญา
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
ปริญญาต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

7. ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญา
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
ปริญญาต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

8. ขอความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
และหมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

9. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย อาจารย์ยุทธนา อภิชาตบุตร 

เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ
ได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2566 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

10. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ มูลสิน 

เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ
ได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566  
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2566 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2566 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

               วาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

สรุปเรื่อง         1. สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. อาจารย์จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์ 
2. อาจารย์ปาริชาติ ทาโน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลยา ตูพานิช 
4. อาจารย์จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดา มณิปันตี 

               2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดา มณิปันตี ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่สิ้นสุดปีการศึกษา 
2569 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไป
ตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสภา
วิชาชีพ คณะฯ จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รายผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดา มณิปันตี 
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา หนูเอก  
            3. คณะกรรมการประจ าส่วนงานของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 มีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดา มณิปันตี เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วนิดา หนูเอก และให้น าเสนอต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 7 
กรกฎาคม 2566 ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหน้ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

       วาระที่ 4.2 เรื่อง ขอปรับแผนการจัดการศกึษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

สรุปเรื่อง          1. สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2562 ได้อนุมัติหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
            2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
2 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร ส าหรับนักศึกษารหัส 62 -64 และในการประชุมครั้งที่ 
6/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป ซึ่ง การปรับแผนการศึกษาดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 
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3. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้ด าเนินการปรับแผนการศึกษา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ

นักศึกษา อันเนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ไม่อนุมัติการกู้ยืมเงินส าหรับการ
เรียนในภาคฤดูร้อน โดยในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้ด าเนินการขอปรับ
แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษารหัส 63 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วน
งาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว สภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษารหัส 63 

4. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้ประสานฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ในประเด็นการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แจ้งว่า นักศึกษาไม่สามารถกู้ยืมเงินในภาคการศึกษา
ฤดูร้อนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ เนื่องจากระบบการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรไม่ตรงกับเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  ซึ่งหลักสูตร  
ได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเป็นระบบวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งเป็นสองภาคการศึกษาปกติ 
จึงเป็นเหตุในการขอปรับแผนการศึกษาในครั้งนี้ 

5. คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ในการประชุมครั้งที่ 
3/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 มีมติเห็นชอบปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรการ
จัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ส าหรับ
นักศึกษารหัส 64-65 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรอาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามที่เสนอ 

       วาระที่ 4.3 เรื่อง ขอปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ส าหรับนักศึกษารหัส 64-65 (กลุ่มวิชาเอก 
 การซ่อมบ ารุงระบบรางและกลุ่มวิชาเอกการซ่อมทรัพยากรอาคาร) เป็นต้นไป 

สรุปเรื่อง         1. สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2562 ได้อนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

       2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
2 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ส าหรับนักศึกษารหัส 62-64 และในการประชุมครั้งที่ 6/2565 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ส าหรับนักศึกษารหัส 
65 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับแผนการศึกษาดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 

             3. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้ด าเนินการปรับแผนการศึกษา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษา อันเนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ไม่อนุมัติการกู้ยืมเงินส าหรับการ
เรียนภาคฤดูร้อน โดยในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้ด า เนินการขอปรับ
แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษารหัส 63 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษา
รหัส 63 
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4. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้ประสานฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดีใน

ประเด็นการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แจ้งว่านักศึกษาไม่สามารถกู้ยืมเงินในภาคการศึกษาฤดูร้อนจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ เนื่องจากระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรไม่ตรงกับ
เงื่อนไขที่แจ้งไว้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งหลักสูตร  ได้ก าหนดให้จัด
การศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งเป็นสองภาคการศึกษา จึงเป็นเหตุให้การ
ขอปรับแผนการศึกษาในครั้งนี้ 

5. คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ในการประชุมครั้งที่ 
3/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 มีมติเห็นชอบปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ส าหรับนักศึกษารหัส 64 -65 (กลุ่มวิชาเอก 
การซ่อมบ ารุงระบบรางและกลุ่มวิชาเอกการซ่อมทรัพยากรอาคาร) เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) ส าหรับนักศึกษารหัส 64-65 (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงระบบรางและกลุ่มวิชาเอก
การซ่อมทรัพยากรอาคาร) เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ 

        วาระท่ี 4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 

สรุปเรื่อง          1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) มีนักศึกษาจากหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ปีการศึกษา 2561  
มีความประสงค์เทียบโอนผลการเรียน เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 12 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 8 คน โดยส าเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 
2564 จ านวน 6 คน และปีการศึกษา 2565 จ านวน 2 คน พ้นสภาพ 2 คน และคงเหลือ 2 คน 
ซึ่งเสนอขอความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตต่อ
สภาวิชาการในครั้งนี้ 

          2. สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติ การให้ปริญญาบัตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการ
ซ่อมบ ารุงระบบราง ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) วันที่ 7 เมษายน 2566 ให้กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน 

          3. คณะกรรมการประจ าส่วนงานของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ในการประชุมครั้งที่ 
3/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงระบบราง ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
จ านวน

หน่วยกิต 
ที่เทียบโอน 

จ านวน
หน่วยกิต 
ที่เรียน 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ของหลักสูตร 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสตูร 

หมาย
เหต ุ

1 6204103040 นายสิริภัทร กาญจนสมบูรณ์ 31 97 128 3.04  
2 6204103042 นายพรเทพ พูลสวัสดิ์ 14 114 128 2.54  

   วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง จึงเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป 
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       วาระที่ 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา  
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 2)  

สรุปเรื่อง            1. ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ รับนักศึกษา รหัส 62  
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 215 คน ลาออก จ านวน 2 คน 

          2. ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(ครั้งที่ 1) จ านวน 211 คน ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 
และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2566  
เมือ่วันที่ 24 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว 

         3. ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 คณะกรรมการประจ าส่วนงานของคณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566  
ได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 
จ านวน 1 คน เพ่ือเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป 

               วาระท่ี 4.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 

สรุปเรื่อง         1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รุ่นที่ 1 รหัส 62 จ านวน 11 คน 

         2. ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน ซึ่งได้รับการอนุมัติให้
ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญา
ผู้ส าเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

         3. ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 คน 
ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2566 

         4. ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 มีนักศึกษา จ านวน 3 คน สอบผ่านรายวิชา
ต่างๆ ครบตามจ านวนหน่วยกิตให้ก าหนดไว้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) เสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ระดับดี - ดีมาก ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และมีผล
คะแนนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา CU-TEP ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าส่วนงานของคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ได้อนุมัติให้นักศึกษา
รหัส 62 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) จ านวน 3 คน ตั้งแต่ วันที่ 19 
มิถุนายน 2566 ดังนี้ 

   1. นางสาวชนานุช สารวิทย์ รหัสนักศึกษา 6202201003 
   2. นางสาวณิรชา ศรีสุวัฒนานันท์ รหัสนักศึกษา 6202201005 
   3. นางสาววิยะดา เพ็งจรูญ  รหัสนักศึกษา 6202201009 
   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จึงเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบให้เสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป 

 วาระที่ 4.7 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                                       ราย อาจารย์กรองกาญจน์ กาจนรัตน์  

มติที่ประชุม            1. เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2566 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่มีมติให้เสนอผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ของ อาจารย์กรองกาญจน์ กาญจนรัตน์ ที่ขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขารังสีวินิจฉัย ที่ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

       2. ที่ประชุมรับรองมติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอสภาหาวิทยาลัยต่อไป   

 วาระท่ี 4.8 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
          ราย อาจารยจ์ุฬณี สังเกตชน 

มติที่ประชุม            1. เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2566 เม่ือวันที่  19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ มีมติให้ เสนอผลการพิจารณาผลงาน 
ทางวิชาการ ของ อาจารยจ์ุฬณี สังเกตชน ที่ขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

       2. ที่ประชุมรับรองมติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอสภาหาวิทยาลัยต่อไป   

 วาระท่ี 4.9 เรื่อง การแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
           ราย อาจารย์ธีตา ศรีคช 
มติที่ประชุม            1. เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 

6/2566 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่มีมติให้เสนอผลการพิจารณาผลงาน 
ทางวิชาการ ของ อาจารย์ธีตา ศรีคช ที่ขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

       2. ที่ประชุมรับรองมติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอสภาหาวิทยาลัยต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ   

          ประธาน ให้แต่ละคณะรายงานความคืบหน้าในการท าความร่วมมือกับหน่วยงาน 
                 ต่างๆ ว่าด าเนินการแล้วเป็นอย่างไรบ้าง 
                            รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ ตันตราชีวธร ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

รายงานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตากสิน ว่าเป็นความร่วมมือลักษณะทวิภาคี ที่ทุกภาควิชามา
ช่วยดูแลหลักสูตรร่วมกัน ในรายวิชาต่างๆ รวมถึงการจัดตารางสอน การจัดสอบและการตัดเกรด
ร่วมกันด้วย โดยคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลได้ส่งนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 รุ่นแรก จ านวน 20 
คน ไปฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลตากสิน 

             รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ รายงาน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการ
อุทยานการแพทย์ โดยจะมีการจัดตั้งคณะแพทย์ คณะพยาบาล และคณะที่เกี่ยวกับสุขภาพ
เพ่ิมเติม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เชิญคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อ
การุณย์ในการเป็นพ่ีเลี้ยง และได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 
ช่วยดูแลเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน จนมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษารุ่นแรก รวมไปถึง
เรื่องการบริการวิชาการ การวิจัย และกิจการนักศึกษาร่วมกัน  
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                             เมื่อ 4 ปีก่อน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ผลิตบัณฑิตได้ 220 คน ในปัจจุบัน
ผลิตได้ 240 คน และได้งานท า 100% อยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีเครือข่ายเพ่ิมเติมที่อยู่
ระหว่างการหารือ คือ มหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากัน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ภาษาจีนเพ่ิมเติม รวมถึงได้การศึกษาดูงาน คลินิก เทคโนโลยีทางการพยาบาล 
และการวิจัย และมีแนวโน้มว่าจะได้ Diploma มาด้วย โดยนักศึกษาจะเรียนตามหลักสูตรของ
คณะไม่กระทบหลักสูตรเดิม  
            ในเรื่องการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ที่สามารถมาเทียบโอนเครดิตตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาการพยาบาล และสภาการพยาบาลอนุมัติ
ให้ด าเนินการต่อไป ซึ่งจะน าเสนอต่อสภาวิชาการในครั้งถัดไป 

          รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
รายงานความร่วมมือหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) กับ Monash University 
เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย เพ่ือหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย  ซึ่ง Monash University 
เป็นอันดับ 1 ในการผลิตบัณฑิตทางด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทั้งระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยได้ไปดูรูปแบบการเรียนการสอน Paramedic ที่มีเนื้อหาการ
จัดการสาธารณภัยร่วมด้วย ซึ่งเรียกว่า Victoria Fire Department เบื้องต้นจะมีการส่งอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชไปเรียนปริญญาเอกซ่ึงได้รับการตอบรับมาเรียบร้อยแล้ว  

                   รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง รายงานว่าที ่
                 ผ่านมาจะเน้นเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดวิธีสอนส าหรับอาจารย์ใหม่ เนื่องจากวิทยาลัยฯ  
                มีหลักสูตรปฏิบัติการที่ใช้ lab มาก โดยบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เพียงพอ  
                และได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 - 4 lab ที่เหลือจะใช้วิธีการ work shop ในการพัฒนาชุด lab  
                 ต่อไป และวิทยาลัยฯ ยังพบว่าในบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย แต่นักศึกษาใน 
                  ระบบนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดจ านวนมาก เช่น หลักสูตรทรัพยากรอาคารวิทยาลัยฯ จึงเห็นว่าควร 
                พัฒนาหลายอย่างในหลักสูตรเพื่อให้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมตามความต้องการของตลาดต่อไป 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
                สายงานสังคมศาสตร์ รายงานเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ว่าเป็นปีแรกที่เริ่มเปิดหลักสูตร 
                  ซึ่ งตั้ งเป้ าในการรับนักศึกษา จ านวน 30 คน มีนักศึกษาสนใจเข้ ามา จ านวน 23 คน  
                ในหลักสูตรมีการวางแผนกิจกรรมที่นักศึกษาต้องท าเกี่ยวกับวิชาชีพครู ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 
                คณาจารย์เป็นอย่างดี ประธานได้แนะน าว่าอย่าลืมจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ในการขอความ 
                ร่วมมือจากคณะแพทย์ฯ และคณะพยาบาลฯ 

                   อาจารย์นิสากร นครเก่า ผู้แทนวิทยาลัยพัฒนามหานคร รายงานเรื่อง การรับสมัครนักศึกษา 
                หลักสูตรนวัตกรรมบริการ วิชาเอกการบริการในธุรกิจการบิน และวิชาเอกการบริการในสถานพยาบาล  
                   มีเป้าหมายวิชาเอกละ 25 คน วิชาเอกการบริการในธุรกิจการบิน มีผู้สนใจเข้าศึกษา จ านวน 14 คน  
                   และวิชาเอกการบริการในสถานพยาบาล มีผู้สนใจเข้าศึกษา จ านวน 17 คน รวมหลักสูตร 
                 นวัตกรรมบริการมีนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 31 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีความต้องการเจ้าหน้าที่ 
                สายสนับสนุนที่มีความรู้ความเข้าใจระบบโรงพยาบาลตั้งแต่เรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะแพทย์ฯ 

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสน กีรตินวนันท์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร รายงาน 
                หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ว่ามีผู้สนใจเข้าศึกษา จ านวน 31 คน และได้ท าความร่วมมือกับ 
                มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งจะเป็นสถานที่ฝึกงาน แลกเปลี่ยนการศึกษา ในส่วนของการสร้าง 
                 เครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยได้ท างานร่วมกันทั้งด้านบริการ 
                วิชาการ ท านุบ ารุง และการลงชุมชน ในเดือนสิงหาคม 2566 วิทยาลัยฯ มีแผนจะส่งอาจารย์ 
                เจษฎานันท์ เวียงนนท์ ไปญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการท า MOU กับ Kyoto University  
                ในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อในอนาคต  
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                   ประธาน แจ้งความคืบหน้าเพ่ิมเติมว่า กรุงเทพมหานคร ให้มหาวิทยาลัยจัดต้ังห้อง 
                ปฏิบัติการเมือง (City Lab) เพ่ือเป็นที่ทดลองโครงการ Sandbox ต่างๆ ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครฯ  
                ซึ่งจะมาตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีวิทยาลัยพัฒนามหานครเป็นเจ้าของเรื่อง   
                            รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
                       สายงานสังคมศาสตร์ ให้ความเห็น ดังนี้ 
                            1. การจัดการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเริ่มมีการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
                จนลืมรากฐาน เป้าหมายที่อยากจะเป็น เช่น เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง หรือ เป็นมหาวิทยาลัย 
                ที่สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องเปิดหลักสูตรตามมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งจะท า 

                       ให้หลักสูตรที่เข้มแข็งอยู่แล้วกลับอ่อนแอลงไป ขอให้มหาวิทยาลัยอย่าลืมรากเหง้าของตัวเอง 
                            2. บริบทของอุดมศึกษาไทย ความนิยมที่จะเรียนในหลักสูตรปริญญาในแต่ละระดับ 
                มีน้อยลง มหาวิทยาลัยมีวิธีรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร และควรมีการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตรงตาม 
                สถานการณ์ของสังคม ประเทศ หรือโลก  
                       - ให้ความส าคัญกับการจัดหลักสูตรระยะสั้น ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าบัณฑิตที่จบไป 
                ยังขาดทักษะหรือควรรู้ เรื่องอะไรเพ่ิมเติม  สามารถเติมให้ได้หรือไม่  ควรเชิญศิษย์เก่าเข้า 
                มาศึกษาเพ่ิมเติมในทักษะที่ขาด เป็นการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้ เรียน 
                มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาว่าจะเน้น หรือเพ่ิมได้อย่างไรบ้าง 

                       - การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับบัณฑิต โดยเฉพาะหลักสูตรแพทย์ส าคัญมาก  
                รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการบริหารจัดการ ถ้าวิเคราะห์หลักสูตรแล้วพบว่าเทคโนโลยี 
                ดิจิตอล ยังไม่เพียงพอ ควรพิจารณาเพ่ิมเติม 
                   3. การลงชุมชน ตามพันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการต่อสังคม เปลี่ยนรูปแบบเป็น    
                Social Engagement พันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งต่างจากเดิมที่เป็นการบริการชุมชน หรือการบริการ 
                สังคม จากเดิมเป็นการให้ความรู้กับชุมชน Social Engagement พันธกิจสัมพันธ์ เป็นการเปลี่ยน 
                รูปไปในลักษณะที่ต้องท างานร่วมกันกับชุมชน สังคม ซึ่งชุมชน สังคมจะบอกความต้องการ และ 
                มหาวิทยาลัยเอาความเชี่ยวชาญไปคุยกัน และร่วมมือกันท างาน และสามารถวัดและประเมิน ได้  
                และอาจารย์สามารถน างานนั้นมาขอต าแหน่งทางวิชาการได้ (ปรับรูปแบบการลงชุมชน) 
                   รองศาสตราจารย์เรณู พุกบุญมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย      
                สายงานพยาบาล เพ่ิมเติม เรื่องการเรียนในมหาวิทยาลัย ในเรื่องสืบเนื่อง มีแนวคิดให้นักศึกษา 
                เรียนไปท างานไปได้ด้วย ตามโครงสร้างใหม่ของการเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  
                หลักสูตรใหม่ที่สภาการพยาบาลสร้างเป็นตัวอย่าง  ให้คณะพยาบาลทุกแห่งสามารถออกแบบของ 
                ตัวเองได้ด้วย เช่น ตัวอย่างที่สร้างขึ้นมาจะไม่มีการเรียนภาคฤดูร้อน และในปีแรกจะมีการเรียน 
                น าไปถึงวิชาปฏิบัติเบื้องต้นได้ เพราะฉะนั้นในช่วงภาคฤดูร้อน นักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพ 
                เบื้องต้นได้ ทางสภาการพยาบาลได้ออกแบบวิชาปฏิบัติเบื้องต้นที่จะสามารถดูแลคนได้ และไม่ยัด  
                เยียดการเรียนให้แน่นทั้ง 3 ภาคการศึกษา จะเหลือแค่ 2 ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
                ชีวิตจริง สลับกับการท างานในช่วงปิดเทอม ส่วนในเรื่องวิชาปฏิบัติ สภาวิชาชีพให้แนวปฏิบัติ  
                ดังนี้ การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของพยาบาล ควรใช้ในเรื่องสื่อการเรียนให้มากขึ้น เป็นการ 
                ปฏิบัติเสมือนจริง เพ่ือให้เชี่ยวชาญในสถานการณ์เสมือนจริง ให้ถือวิชานี้เป็นวิชาปฏิบัติน าไปสู่ 
                ก่อนปฏิบัติจริงกับคนไข้ ต้องมีการพัฒนาขยายผลให้เด็กมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงในชุมชน social  
                engagement ผลลัพธ์ที่จะตอบโจทย์ ว่าเกิด social engagement คือ ต้องเห็นภาพการ 
                เชื่อมโยง ระหว่างการจัดการศึกษา การให้การบริการวิชาการและผลลัพธ์จากงานวิจัยที่เกิดจาก  
                social engagement เห็นภาพการเชื่อมโยงและเกิดผลที่บริการภาคประชาชน และตอบกลับมา 
                เรื่องการท าวิจัย โดยประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อน และรับผิดชอบต่อชุมชน 
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                    รองศาสตราจารย์ทวีวงษ์ ศรีบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาย

งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กล่าวถึงหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครซึ่งมี
เครือข่ายกว้างขวาง จึงอยากให้มหาวิทยาลัยมองในมุมกว้างในเรื่องของเมืองที่มีลักษณะแตกต่าง
กันไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร แต่รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยควรใช้โอกาสนี้
เพ่ือส่งให้นักศึกษา หรือแม้แต่อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติในการท างานจริงใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

                             รองศาสตราจารย์เพชร รอดอารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
สายงานแพทย์ กล่าวถึงการเรียนแพทย์หรือพยาบาลควรให้ความส าคัญกับเรื่อง lifestyle 
medicine ที่ท าร่วมกับกรมอนามัย การพยาบาลควรส่งเสริมให้มีหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิด
ความโดดเด่นในเรื่องของเมือง 

                    อีกประเด็นเป็นเรื่องความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเมืองไม่ใช่
แค่กรุงเทพ แต่รวมไปถึงท้องถิ่นด้วย ถ้าหลักสูตรสามารถโยงไปกับการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น แม้แต่ระบบกระทรวงสาธารณสุขที่ รพ.สต. ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในระบบขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นแล้วด้วย 

                    อยากให้มหาวิทยาลัยตั้ง Rapid Response Team ในเชิงวิชาการ เพ่ือตอบสนอง
สถานการณ์ และเหตุที่เกิดเกี่ยวกับเมืองในช่วงเวลาต่างๆ 

                         ประธาน ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย   

                 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 

 
 

นางวราภรณ์  สีหนาท 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 กรรมการและเลขานุการ 

 

 นางสาววราภรณ์ จันทร์ขจร 
           จัดท ารายงานการประชุม 

 
          นางสาวอัมพา สุวรรณศรี 
  นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ 
               ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ตรวจรายงานการประชุม 
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      ระเบียบวาระการประชุม 
      สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ครั้งที่ 8/2566 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุม TWP-602 ชั้น 6 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
      

เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ 
      ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 
รวม 9 เรื่อง ดังนี้ 

การประชุม 
ครั้งที่ 

เรื่อง มติสภาวิชาการ ผลการด าเนินการ 

7/2566  
7 กรกฎาคม 

2566 

1. ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2566 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2566 

2. ขอปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรการ
จัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
อาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ส าหรับ
นักศึกษารหัส 64-65 เป็นต้นไป 

เห็นชอบ การขอปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) ตามท่ีเสนอ 

- 
 

3. ขอปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
ส าหรับนักศึกษารหัส 64-65 เป็นต้นไป  
(กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงระบบรางและกลุ่ม
วิชาเอกการซ่อมบ ารุงทรัพยากรอาคาร) 

เห็นชอบ การขอปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ส าหรับนักศึกษารหัส 64-
65 (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงระบบรางและกลุ่มวิชาเอกการ
ซ่อมทรัพยากรอาคาร) เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ 

- 

4. ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้
ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 2) 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
ปริญญาต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2566 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2566 

5. ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญา
ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 2) 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
ปริญญาต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2566 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2566 

6. ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญา
ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
ปริญญาต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2566 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2566 

7. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย อาจารย์กรองกาญจน์ กาญจนรัตน์ 

เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ
ได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2566 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2566 

8. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย อาจารย์จุฬณี สังเกตชน 

เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ
ได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2566 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2566 

9. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย อาจารย์ธีตา ศรีคช 

เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ
ได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2566 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2566 
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